



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 8 สิงหาคม 2561

ปีที่: 17 ฉบับที่: 6083

Col.Inch: 54.85 Ad Value: 120,670

หัวข้อข่าว: แฉ 'ผู้ใหญ่' โทรของดถกลง ชื่อเกมด.ช. ปคม.ชัตคนตั้งไม่ละอายใจ

หน้า: 1(ล่าง), 15

PRValue (x3): 362,010

ศิลปิน: สีสี่

แฉ 'ผู้ใหญ่' โทรของดถกลง ชื่อเกมด.ช. ปคม.ชัตคนตั้งไม่ละอายใจ

ปคม.รวบหนุ่มวัย 27 คำบริการเด็กชายผ่านออนไลน์ พร้อมจับคน
ชื่อบริการ 8 ราย "กรไชย" โวยผู้ใหญ่หลายคนโทรของดถกลงข่าว
กลัวถูกเปิดโปง ชัตคนวงการ กม.-อาจารย์ไม่ละอายใจ **อ่านต่อหน้า 15**

ชื่อเกม

กรณีมีการจับกุมการซื้อขายบริการทางเพศ
เด็กชายอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยกลุ่มผู้สมัครนิยมน
เพศเดียวกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่มีสมาชิก
กว่า 200 คน โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดัง
และหนุ่มไฮโซถูกจับกุมและดำเนินคดีข้อหา
ร่วมกันซื้อบริการทางเพศเด็กชายอายุต่ำกว่า 18 ปี
ซึ่งนำดถกลงข่าวในวันที่ 2 สิงหาคม จนเป็นที่
จับตามองของสังคมว่าบุคคลที่ซื้อบริการเป็น
ใครบ้าง แต่ต่อมา พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง
ผบก.ปคม. ได้เลื่อนแถลงข่าวดังกล่าวมาเป็น
สืบตานั้นพร้อมระบุว่ากำลังขยายผลจับกุมผู้
ต้องหาทั้งหมด อย่างไรก็ตามมีเสียงวิจารณ์ว่า
สาเหตุการเลื่อนนั้นมาจากเรื่องใดกันแน่ ทั้งที่
สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั้น

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่
กองบังคับการปราบปรามการค้ำมนุษย์ (บก.
ปคม.) พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบช.
ทท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง
ผบก.ปคม. พร้อมคณะได้ร่วมแถลงข่าวผล
การกวาดล้างคดีค้ำมนุษย์บนสื่อออนไลน์

พล.ต.ต.กรไชย เปิดเผยว่า ตำรวจ บก.ปคม.
ตำรวจ บช.ทท. และหน่วยงานเอ็นจีโอร่วมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) ร่วมกันหลายเครือข่ายการซื้อ
บริการทางเพศเด็กชายอายุต่ำกว่า 18 ปี ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ โดยจับกุมนายนำพล สมงาม
หรือนิว อายุ 27 ปี เอเจนต์และเจ้าของกลุ่มไลน์
ชื่อ "รักเด็ก" ที่รวมคนมีรสนิยมทางเพศเด็ก
ชาย โดยแจ้งข้อกล่าวหา ค้ำมนุษย์โดยแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี เป็น
ธุรกิจทำ ลอไป หรือชักชวนบุคคลอายุต่ำกว่า

15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี และเผยแพร่ภาพลามก
อนาจารเด็กเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ ก่อนนำตัวฝากขังศาลอาญาโดย
ค้ำประกันตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเด็กผู้ชายที่ตกเป็น
เหยื่อคำบริการทางเพศได้ 7 คน อายุประมาณ
12-16 ปี ก่อนนำตัวมาสอบปากคำพร้อมภัก
สังคมสงเคราะห์ โดยเด็กชายให้การและชี้ตัวผู้
ซื้อบริการทางเพศ ต่อมาศาลอนุมัติหมายจับผู้
ซื้อบริการทางเพศรวม 8 คน ข้อหาสนับสนุนให้
มีการค้าประเวณีและพราศผู้เยาว์โดยเจ้าหน้าที่
กก.1 บก.ปคม. ได้จับกุมและนำมาแจ้งข้อกล่าว
หาในชั้นสอบสวน และแจ้งข้อกล่าวหาแก่ทั้ง 8
คนโดยทั้งหมดให้การภาคเสธ จากนั้นนำตัวส่ง
ฟ้องศาลเบื้องต้นทราบว่าได้รับการประกันตัว
คนละ 300,000 บาท

ผบก.ปคม. กล่าวอีกว่า ในส่วนผู้ซื้อบริการ
การทางเพศเด็กผู้ชายอายุต่ำกว่า 18 ปีนั้น เป็น
ตรา ไฮโซ อาจารย์มหาวิทยาลัยดัง หรือเจ้าหน้าที่
หน่วยงานใด ดมไม่เคยแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์
เปิดเผยชื่อบุคคลหรือหน่วยงานเพราะเคารพ
สิทธิของผู้ต้องหา แต่การที่มีรสนิยมร่วมเพศ
กับเด็กผู้ชายผิดกฎหมาย ตนก็จะจับกุมตาม
ขั้นตอนกฎหมาย ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้ใหญ่หลาย
คนโทรมาขอให้ไม่แถลงข่าวเพราะเกรงว่าจะมี
การเปิดเผยชื่อผู้ซื้อบริการที่ถูกจับกุม ซึ่งตน
มีจรรยาบรรณไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เพราะ
ติดขั้นตอนทางกฎหมาย แต่ยืนยันหากมีการ
กระทำผิดต่อเด็กชายจะจับดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

"คนหนึ่งอยู่ในวงจรของการดูแลบุคคล
ทางกฎหมายที่เขาอยากจะทำปรับตัว อีกคนหนึ่ง
เป็นคนให้ความรู้แก่คนมากมายตลอดชีวิต ซึ่งมี
ทั้งภรรยาและมีบุตรอยู่แล้ว แต่กลับทำกับเด็ก

ที่ด้อยโอกาส ความโสมมที่ทำอยู่ทำไมไม่ละอาย
ใจที่ทำกับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เพื่อแลกความ
สุขเพียงเล็กน้อย" พล.ต.ต.กรไชย กล่าว

ด้านพ.ต.อ.คมกฤษ สุขไทย กก.1 บก.ปคม.
เปิดเผยว่า นายนำพล หรือนิว ก่อนหน้านั้น
เคยเป็นผู้จัดการร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพฯ ต่อมาได้ลาออก และใช้ความรู้ด้าน
โซเชียลที่มีและเป็นผู้มีรสนิยมรักร่วมเพศจึงเปิด
เพจบุ๊กชื่อ "นำพล สมงาม" รับสมัครใครที่
อยากดูคลิปลามกเด็กชายเสียค่าสมาชิก 300
บาท ก่อนดึงเข้ากลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ลับ
ชื่อ "รักเด็ก" โดยนายนำพลโพสต์ว่าหากใคร
อยากดูคลิปไปให้เด็กชายต้องจ่าย 500 บาท
ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนคลิป ส่วนใครที่อยากมี
เพศสัมพันธ์กับเด็กผู้ชายก็จะติดต่อประสาน
งานให้ โดยค่าตัวเด็กชาย 1,500 บาท และนาย
นำพลหักค่านายหน้า 500 บาท และนำเด็กชาย
ไปส่งตามสถานที่ที่ผู้ซื้อนัดหมายกัน

มีรายงานแจ้งว่าในกลุ่มผู้ต้องหา 8 รายนั้น
มี 2 คนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดัง
อายุ 60 ปี และอดีตเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมของหน่วยงานหนึ่ง

ด้านนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดี
กรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงกรณีตำรวจจับกุม
8 ผู้ต้องหาตั้งไลน์กลุ่มลับเฉพาะซื้อขายบริการ
ทางเพศเด็กชาย อายุต่ำกว่า 15 ปี โดยมีผู้
ต้องหารายหนึ่งเป็นเจ้าของที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมว่า กรมคุมประพฤติได้ตรวจสอบแล้ว
พบว่าพนักงานรายดังกล่าวเคยเป็นพนักงาน
ราชการ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ สังกัด
กรมคุมประพฤติ แต่ได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยให้เหตุผลว่าไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งกรมคุมประพฤติได้มี
คำสั่งยกเลิกสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2561 ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติจะได้ตรวจสอบข้อ
เท็จจริงเพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามขั้น
ตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามคดีกรม
คุมประพฤติให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง
กรมคุมประพฤติ ข้อบังคับกรมคุมประพฤติว่า
ด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการกรมคุมประพฤติ
พ.ศ.2552 และวินัยของข้าราชการพลเรือนและ
พนักงานราชการ ที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด
เนื่องจากพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้บังคับใช้
กฎหมายและดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน